

## HỌC TẬP VÀ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CAO THỊ PHƯƠNG DUNG (\*)

Ngày 11/03/2014, tại phòng Truyền thống, Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị "Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI" cho công chức, viên chức Nhà trường.

Tham dự hội nghị có PGS.TS Nguyễn Xuân Tế, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức nhà trường.

Hội nghị được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thanh Kiều - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo

về các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng; về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời những nội dung, những Nghị quyết, Kết luận của kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI, giúp cán bộ đảng viên và viên chức Nhà trường nắm vững và hiểu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết.

### HỘI THẢO KHOA HỌC CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC TỈNH, THÀNH PHÍA NAM NĂM 2014

NGUYỄN THỊ KIM OANH (\*\*)

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phía Nam năm 2014 chủ đề *Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo*.

Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục và gần 32 đoàn lãnh đạo của các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phía Nam.

Hội thảo tập trung vào việc đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các

tỉnh phía Nam nhằm đưa ra những giải pháp hữu hiệu trong đào tạo, bồi dưỡng, củng cố, phát triển... đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hàng năm, đây là dịp các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh phía Nam gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất những biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

(\*) Thạc sĩ. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

(\*\*) Thạc sĩ. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.